

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และ  
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. เคาะประมุขตุลาการ ๓ กค. “ศิริชัย” เต็ง “ชีพ” รอส้มหล่น จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์,  
มติชน, ไทยรัฐ
๒. “ปู” ร้องให้ - วันเกิด ขอพรพันอุปสรรค จากหนังสือพิมพ์มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์,  
คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน, เดอะเนชั่น
๓. หน.ศาลเยาวชนฯ ให้ความรู้กฎหมาย จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
๔. PE จ่อชงบอร์ดจ่ายหนี้ ๒๕๑ ล้าน จากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น
๕. ดีเอสไอสั่งลือกวเงิน “วายแอลจี” สูญพันล. จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

# เคาะประชุมตุลาการ 3 กค.

## 'ศิริชัย' เต็ง 'ชีพ' รอล้มหล่น

แจ้งวัฒนะ • ไชยศาสตร์ยุติธรรมแจ้งขั้นตอนเลือกประธานศาลฎีกาแทน "วีระพล ตั้งสุวรรณ" ต้องเสนอชื่อบุคคลให้อนุ ก.ต. พิจารณาก่อนชงเข้าที่ประชุมใหญ่ ก.ต. 3 กรกฎาคม เปิดชื่อ "ศิริชัย วัฒนโยธิน" อาวุโสสูงสุดยั้งเต็งหนึ่ง จับตา ล้มหล่นที่ "ชีพ จุลมนต์" รองประธานฎีกา

เมื่อวันพุธ นายสิปพงษ์ ศรีพงษ์กุล ไชยศาสตร์ยุติธรรม กล่าวชี้แจงกรณีการประชุมเพื่อเลือกประธานศาลฎีกา เนื่องจากนาย วีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา คนที่ 43 จะเกษียณราชการในวันที่ 30 กันยายน นี้ ว่าที่ผ่านมามีบางสื่อเผยแพร่ข้อมูล

**อ่านต่อหน้า 10**

### เคาะประชุมตุลาการ

ตลาดเคลื่อนไหวว่ามีการลงมติเลือกประธานศาลฎีกาแล้ว จึงอยากเรียนถึงขั้นตอนว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการเลือกประธานศาลฎีกา ตามขั้นตอนจะต้องมีการประชุมคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ อนุ ก.ต.ทุกชั้นศาลจำนวน 21 คนก่อน เพื่อกลั่นกรองประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการ นายสิปพงษ์กล่าวว่า อนุ ก.ต.จะประชุมกันในวันที่ 22 มิถุนายน เมื่อที่ประชุม อนุ ก.ต.มีมติอย่างไรแล้ว ก็จะเสนอรายงานให้ ก.ต.ชุดใหญ่ 15 คน พิจารณา และมีมติชี้ขาดอีกครั้ง โดย ก.ต.จะประชุมเพื่อพิจารณาวาระในวันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ส่วนตามบัญชีที่มีการเสนอชื่อ นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ที่มีอาวุโสสูงสุด แต่จะมีมติอย่างไร ต้องรอผลการประชุม ก.ต. ในวันดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาที่ผ่านมา ทางศาลยุติธรรมและ ก.ต. จะเห็นชอบบุคคลที่มีอาวุโสสูงสุดขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ซึ่งทางศาลยุติธรรมเคร่งครัดในเรื่องนี้มาก โดยผู้พิพากษาที่คาดว่าจะถูกเสนอชื่อให้ ก.ต.พิจารณาเห็นชอบในที่ประชุมวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ จะเป็นนายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์

อย่างไรก็ตาม หากมีการเสนอชื่อและได้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา จะสามารถดำรงตำแหน่งในวาระ 1 ปี ส่วนผู้พิพากษาที่มีอันดับอาวุโสรองลงมาคือ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา ที่ยังเหลืออายุราชการในตำแหน่งบริหารได้อีก 2 ปี จนอายุครบ 65 ปี

วันเดียวกัน ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) มีความคืบหน้ากรณีการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง 2 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยนายอวิชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าว ว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการฯ จึงได้เร่งจัดประชุมคณะกรรมการตามที่อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) เห็นชอบคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว ส่วนการกำหนดคุณสมบัติการเข้าสู่ตำแหน่ง การเสนอวิสัยทัศน์ และการให้คะแนนประเภทต่างๆ ก็มีมติให้ใช้เหมือนเดิมที่เคยกำหนดไว้เมื่อครั้งที่แล้ว ก็จะมีแผนทำนั้นที่กำหนด


"โดยเราจะเปิดรับสมัครในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ โดยใช้ระยะเวลา 7 วัน และในวันที่ 18 ก.ค.นี้ จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ทันที ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ลงนามแต่งตั้งรองอธิบดีคนใหม่ได้ภายในเดือน ก.ค.นี้" นายอวิชชัยกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า การลงนามในคำสั่งเดิมก่อนหน้านี้ โดยที่ตัวเองรู้อยู่แล้วว่าจะหมดวาระ ถือเป็นความบกพร่องของคณะกรรมการหรือไม่ นายอวิชชัยกล่าวว่า เราไม่ทราบ ถ้าเรารู้เราก็คงไม่ทำอยู่แล้ว เพราะ

เนื่องจากคณะกรรมการไม่ได้หมดวาระพร้อมกัน เช่น ตนเพิ่งถูกเลือกตั้งโดยกระทรวงแต่งตั้งไป โดยความเห็นชอบของ ก.พ. แต่มันมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งถูกแต่งตั้งมาก่อนแล้ว จึงทำให้หมดวาระไปพร้อมกัน แต่ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวเราทราบจากการที่เราตรวจพบกันเองโดยไม่มีใครร้องเรียน

เมื่อถามต่อว่า รองอธิบดีดีเอสไอทั้ง 2 คน หากไม่ได้รับความเห็นชอบ สามารถฟ้องร้องได้หรือไม่ นายอวิชชัยกล่าวว่า เราได้หารือกันแล้ว โดยเชิญ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ, พ.ต.ท.กรวัชร ปานประภากร และ พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีดีเอสไอ มาหารือเพื่อทำความเข้าใจแล้ว ซึ่งการพูดคุยเป็นไปด้วยความราบรื่นและเข้าใจกันดีว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะไม่ได้เกิดจากเจตนาที่จะทำให้มันเกิด แต่มันเกิดจากความผิดพลาดของเราเอง แต่ถ้าทั้งสองคนอยากจะทำฟ้องร้องก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ ระหว่างที่ตำแหน่งรองอธิบดีดีเอสไอว่างอยู่นั้น อธิบดีดีเอสไอก็สามารถตั้งใครขึ้นมาเป็นรักษาการแทนได้ แต่เราก็ให้คำแนะนำไปว่าอย่าเพิ่งเลย เพราะทางคณะกรรมการได้เร่งดำเนินการสรรหาใหม่แล้ว

"พ.ต.ท.กรวัชรและ พ.ต.ท.ประวุธ สามารถเข้ามารับการคัดเลือกได้ใหม่ แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะได้กลับไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้อีกหรือไม่ เพราะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เนื่องจากคณะกรรมการฯ ต้องมีความเป็นอิสระ และไม่มีระบบฝากหรืออะไรอยู่แล้ว ส่วนกรณีที่มีการมองว่าอาจเกิดจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดีรถยนต์หรูหลบเลี่ยงภาษีที่พยายามจะทำยื่นเรื่องขอเปลี่ยนตัวรองอธิบดีดีเอสไอนั้น ไม่มีหรอก เพราะกรณีที่เกิดขึ้นเกิดจากการค้นพบของเราเอง เป็นความคลาดเคลื่อนในกระบวนการ ทั้งนี้ ในคณะกรรมการชุดใหม่ นี้เราได้ตรวจสอบกันเองแล้วว่าไม่มีใครใกล้หมดวาระอีกหรือไม่ และถือเป็นครั้งแรกของกระทรวงยุติธรรมที่เกิดปัญหานี้ขึ้น" นายอวิชชัยกล่าว.

	<b>MATICHOH</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :                    มติชน		
Date :    22 มี.ย. 2560	Page :    1,10,11	No:    60216314

# ‘ปู’ ร้องไห้-วันเกิด ขอพรพมออุปสรรค

เผย ‘แม่’ โทร-ส่งดอกไม้ให้  
 ไม่หนีคดีข่าว-หวังเป็นธรรม  
 บิ๊กตู่ยกทีมพบชาวขอนแก่น  
 ดาวดินไวย ‘เสธ.พีท’ บุกบ้าน  
 ‘บิ๊กตู่’ นำทีม ครม.ลงพื้นที่ขอนแก่น ปลื้มคนตอบ 4 คำถามนับหมื่น  
 ชู ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ‘ดาวดิน’ ไวย ตร.-ทหารบุกบ้าน ไม่มีหมายค้น  
 ‘ปู’ ทำบุญเบ็ญช้อยครบ 50 แขนงนำร่วมพรึบ (อ่านต่อหน้า 10)

## ต่อจากหน้า 1

### ‘ปู’ร้องไห้

#### นายกานำทีมลงพื้นที่‘ขอนแก่น’

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 21 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางโดยเครื่องบินกองทัพบกออกจากฝูงเครื่องบิน กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น ต.บ้านเปิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อปาฐกถาการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนมาตอบคำถาม 4 ข้อ ของ พล.อ.ประยุทธ์ มากที่สุดในประเทศ และเป็นพื้นที่คนเสื้อแดง ก่อนหน้านีระหว่างการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมช่วยภัยแล้งที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ในครั้งนั้นได้มีนักศึกษากลุ่มควอดินบุกหน้าเวทีปาฐกถาเพื่อโชว์เสื้อต่อต้านรัฐประหารพร้อมชูสามนิ้วมาแล้ว

#### ชูไทยแลนด์4.0-นศ.กว่า2พันร่วมฟัง

ทั้งนี้เมื่อเดินทางถึง จ.ขอนแก่นในเวลา 08.10 น. นายกานั่งรถโตโยต้า อัลพาร์ด ทะเบียน กง 5050 ขอนแก่น ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ให้การต้อนรับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เมื่อเดินทางถึงได้พบกับ น.ส.กิตติรัตน์ ชุมแก้ว นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้คะแนนแอดมิสชันอันดับ 1 ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวรวัฒน์ ลอศิริกุล นายอัชชานนท์ มานิตพรสุทธิ์ และนายสุวิชา สุพัฒนะพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม ก่อนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้ง 4 คนด้วย

จากนั้นนายกานำได้ขึ้นเวทีกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณะอาจารย์ นักเรียน นักศึกษากว่า 2 พันคนร่วมรับฟังตอนหนึ่งว่า การที่นำรัฐมนตรีมาร่วมลงพื้นที่จำนวนมากในวันนี้ เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญ จ.ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ทั้งเรื่องการเรียน การสอน และการวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม นำผลการวิจัยเหล่านั้นไปขับเคลื่อนให้ได้ นำไปสู่การผลิต การใช้งาน สร้างมูลค่าจากงานวิจัยให้ได้ ขณะที่วิจัยงานเดียวกันทางมหาวิทยาลัยควรมีการจับกลุ่มเพื่อสนับสนุนงบประมาณลงไปได้อย่างถูกต้อง เหมือนการตัดเสื้อให้พอดีตัว ทำให้ประชาชนได้อายุยืนขึ้น เข้าถึงสิ่งที่กำลังพัฒนา ทั้งรถไฟ รถไฟฟ้า โทรศัพท นวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อน

#### ไวถูกบิดเบือน-เอาแต่ขัดแย้ง

นายกานกล่าวว่า วันนี้รัฐบาลต้องมองประเทศว่าติดกับดักอะไรบ้าง อย่างเรื่องสาธารณสุข การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อย่าให้ใครมาบิดเบือน รัฐบาลไม่ได้ยกเลิก ไม่ได้ก้าวถอย ถ้าแบบเดิมดีพอคงไม่ต้องแก้ รวมถึง 4 คำถามที่จริงๆ แล้วอยากให้ประชาชนคิด ตอบมาสักหน่อยก็ดี อย่าคิดว่ากูระไม่ใช่ จ.ขอนแก่น ตอบคำถามมากที่สุดหมื่นกว่าคน อย่างน้อยมีความเห็นร่วมว่าจะให้ประเทศไทยเดินอย่างไร ต้องการแค่นั้น เวลานี้ก็

ถูกบิดเบือนว่า 4 คำถามนายกานไม่มีคนตอบ และล่าสุดให้ 50 ประเด็นประเทศไปคิด มีงานต้องทำ 100 กว่าอย่าง กิจกรรมย่อยพันกว่าอย่าง นั้นแหละอยากให้ทุกคนช่วยกันคิด อย่าเอาแต่ความขัดแย้งมาสู้กันอย่างเดียวไม่ได้ เพราะนั่นเป็นความเป็นความตายของคนทั้งประเทศ ไม่ว่าจะวันนี้วันหน้าหรือในอนาคตก็แล้วแต่ ต้องไม่กลับมาแบบเดิมๆ อีก จะรอให้ใครมาทำให้ไม่ได้ ประเทศไทยต้องเดินไปให้ถึงไทยแลนด์ 4.0

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลง 3 กระแสคือ 1.การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากหน้ามือเป็นหลังมือ 2.โลกแห่งความย้อนแย้งในตัวเอง กฎระเบียบต่างๆ ใช้ไม่ได้ กฎเดิมเคยเป็นอย่างไร แต่วันนี้กลับมีข้อยกเว้นมากมาย หลายประเทศเป็นอย่างนี้หมด มีหลายข้อ หลายฝ่าย หลายอำนาจ ประเทศไทยอยู่คนเดียวไม่ได้ กฎในสังคมเปลี่ยนไปจะยึดแบบศตวรรษที่ 20 ไม่ได้แล้ว ต้องเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ต้องคิดใหม่ มีวิสัยทัศน์ คิดนอกกรอบให้มากขึ้น ต้องนำสถานการณ์ภายนอกเข้ามาประมวล และ 3.โลกแห่งความสุดโต่ง มีหลายมิติ ทั้งทางธรรมชาติและเรื่องของการเมือง

#### ยันจะมีคดีความออกมาเรื่อยๆ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า คนไทยเป็นคนเก่งแต่มาพร้อมประชุมกันไม่ได้ เพราะไม่ฟังกัน ทำให้ไม่ได้ข้อสรุป ต้องฟังกัน และต้องนำมาคิดด้วยว่าประเด็นที่แต่ละคนพูด มีความเห็นและจะไปต่ออย่างไร วันนี้กำลังเดินทางตามรัฐธรรมนูญ ต้องมีการสร้างการรับรู้ การทำประชาพิจารณ์กฎหมายต่างๆ ถ้าทุกคนไม่ฟังกัน ค้านอย่างเดียวไม่มีอะไรสำเร็จ ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ได้ และตนไปบังคับไม่ได้ เพราะเป็นกลไกของรัฐธรรมนูญ ของประชาธิปไตย ไปฝันไม่ได้ วันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดหาเป้าหมายให้ได้ ถึงจะแก้ปัญหาก็ได้ วันนี้ประเทศไทยติดกับดัก 3 ข้อคือ 1.กับดักรายได้ปานกลาง 2.รายได้เหลื่อมล้ำคือเงินอยู่เป็นกระจุก ไม่กระจาย คนรวยก็รวยขึ้น คนจนก็จนลง ต้องหาตรงกลางให้เชื่อมโยงกันได้นั้นก็คือประชารัฐ และ 3.รายได้ไม่สมดุล ยังปรับสู่ความยั่งยืนไม่ได้ เพราะทุกอย่างเทไปในเรื่องการลงทุน เศรษฐกิจมากเกินไป เท่าที่ผ่านมาเรามีการลงทุนตามลำดับ ตามจังหวัด

นายกฯกล่าวว่า ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ รัฐบาลแก้ปัญหาเต็มที่ ทหาร ตำรวจเสี่ยงชีวิต แต่ยังมีคนเลวอยู่ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนเหตุระเบิดได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหมื่น เป็นพัน นาย ไล่จับติดตาม แต่จะให้ออกมาทุกวัน ได้อย่างไรยิ่งถามถ้าตอบไป ก็ยังจะจับไม่ได้ เพราะคนร้ายจะรู้ตัวหมด แม้แต่คดีพระอัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย บอกว่าดีเอสไอยอมแพ้ยินยันยังทำอยู่ ทุกคนทำหมด และบอกได้เลยว่าคดีจะออกมาเรื่อยๆ

### ทำคนหนีเข้ากระบวนยุติธรรม

“ที่ผ่านมาพวกไม่เข้ากระบวนยุติธรรม คิดว่าคนดีหรืออย่างไร แล้ววันนี้มาบอกว่าผมไปไล่ล่า ยอมรับกติกาสมัคร รัฐบาลวันนี้ใจดีที่สุดในโลก ไม่มีรัฐบาลไหนทำให้แบบนี้ ถึงคนทุกคน ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะทุกคนคือคนไทย แต่เขามองผมเป็นคนไทยหรือเปล่า พอไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ทำลายประชาธิปไตยอย่างนั้นหรือเปล่า มันใช่หรือเปล่า อยากเข้าสู่ระบบ ก็กลับสู่นบ้านมา เข้าสู่กระบวนยุติธรรม ไม่กลับมาเองไม่ใช่หรือให้กลับมาทั้งหมดนั่นแหละ ผมไม่ได้พูดถึงใครคนใดคนหนึ่ง หนีแล้วไปนั่งดำไก่ๆ ไม่รักประเทศไทยหรือ ขอถามหน่อย แล้วจะให้ผมอยู่เฉยๆ จะทำอะไรก็ได้ ผมก็มีชีวิตจิตใจ และผมก็สุขภาพที่สุดแล้ว ปกติผมเป็นทหารไม่สุขภาพแบบนี้ ไม่อย่างนั้นปกครองทหารไม่ได้” นายกฯกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังปาฐกถาเสร็จ นายกฯได้ทักทายและพูดคุยกับนักศึกษาที่มาร่วมงาน โดยมีนักศึกษาสวมหน้ากากอนามัย นายกรัฐมนตรีพูดหยอกล้อว่าใส่หน้ากากเหมือนกับนายวัฒนา ภูมิเรศ ผู้ก่อเหตุวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและถามนักศึกษาว่ารู้จักหรือไม่ แต่ไม่รู้จักก็ดีแล้ว อย่าไปรู้จักเลย นอกจากนี้นักเรียนยังสอบถามนายกฯถึงเรื่องเงินเบาะเจี๊ยะของโรงเรียน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ถ้าได้เข้ามาเรียน แล้วจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา ก็ไม่มีปัญหา แต่หากจ่ายเงินก่อนเข้ามาเรียนนั้นไม่ได้ เพราะถือเป็นการเปิดช่องให้มีการทุจริต

### อ่อนเด็กอย่าเกลียดทหาร

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินลงไปใต้หอประชุมนอกประสงค์กาญจนาภิเษก เพื่อพบกับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 2,000 คน จากจังหวัดต่างๆ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มารอให้การต้อนรับ โดยนายกฯได้พูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเองและถ่ายรูปร่วมกันด้วยบรรยากาศที่คึกคัก พร้อมบอกว่าขอให้ทุกคนตั้งใจเรียน มองเป้าหมายในชีวิต และทำให้ได้ตามความฝัน พร้อมทั้งสอบถามเด็กนักเรียนแต่ละคนว่าเมื่อโตขึ้นอยากทำอะไร ซึ่งมีนักเรียนบางคนตอบว่าอยากเป็นทหาร นายกฯกล่าวว่า อยากเป็นทหารเพราะอยากเป็นนายกฯแบบตนหรือ เป็นนายกฯไม่ได้เป็นกันง่าย ๆ และเมื่อเข้ามาทำงานแล้วยังยาก ขอทุกคนอย่าเกลียดทหาร ยอมรับแม้จะมีทหารบางคนที่ไม่ดี แต่คนที่ไม่ดีก็มีในทุกอาชีพ เพียงแต่คนดีมีมากกว่า

ต่อมานายกฯได้ร่วมถ่ายภาพเซลฟี่กับนักเรียนและนักศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการวิจัยและนวัตกรรม มข.เพื่อไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร วัสดุ และพลังงานในอนาคตและการดำเนินการสมาร์ทซิตี้ และเดินทางไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิตนาโนซิลิกอนจากแกลบและแกลบเพื่อใช้เป็นชีวแบตเตอรีลิเทียมไอออน

### ลั่นใช้ 44 ยกหนีให้หมดคงไม่ได้

เวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์พร้อมคณะเดินทางมายังสหกรณ์โคนมขอนแก่น.บ้านคือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และเกษตรกรกว่า 1,200 คน ให้การต้อนรับ พร้อมมอบโรงรวบรวมน้ำนมดิบ โรงผลิตอาหารสัตว์ มอบเงินให้ธนาคารสินค้าเกษตร 4.35 ล้านบาท เงินโครงการยางพาราปูพื้นโรงเลี้ยงโคนม 1.99 ล้านบาท เครื่องมือตรวจสารอัลฟาที่อกชินในนมจำนวน 10 ชุด และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จำนวน 5 แปลง ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร

นายกฯได้กล่าวกับเกษตรกรคนหนึ่งว่าประเทศไทยมีเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน

มหาศาลมีพื้นที่เกษตรกรรมถึง 149 ล้านไร่ จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่โดยการบริหารจัดการด้านเกษตรใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลมา จ.ขอนแก่น ไม่ใช่ต้องการให้รักตนเพียงจังหวัดเดียว เพราะเป็นรัฐบาลของทั้งประเทศ บรรดานักการเมืองและ ส.ส. ก็ต้องทำเพื่อคนทั้งประเทศเช่นเดียวกัน การเป็นประชาธิปไตยต้องเป็นแบบนี้ และถ้ารัฐบาลใดเข้ามาแล้วบอกว่าจะยกหนีให้ทั้งหมดให้เอาไปฆ่าทิ้ง เพราะทำไม่ได้ แต่คนมีหนีก็เป็นคนมีศักดิ์ศรี มีเกียรติ เพราะถ้าไม่ให้ขี้มูมแสดงว่าไม่มีเครดิต เรื่องนี้ จะให้ใช้มาตรา 44 ยกหนีให้ประชาชนหมดคงไม่ได้ เพราะมาตรา 44 ใช้ได้แค่บางเรื่องเท่านั้น

### พ่อผู้สาวขาละและไม่ได้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้ต้องมีความจริงใจ เหมือนที่ตนมีให้มา 3 ปี ไม่เคยนอนตาหลับได้สนิทเลยเพราะนึกถึงทุกคน จึงอยากขอให้ทุกคนร่วมมือและคิดไปด้วยกัน และยืนยันนั่งยัน และนอนยันว่าไม่ยกเลิกโครงการ 30 รักษาทุกโรค พูดเป็นร้อยครั้งว่าไม่ยกเลิกแต่จะทำให้ดีขึ้น รวมทั้งเรื่องรถไฟหรือรถเมล์ฟรีแต่ละปีใช้งบประมาณ 2-3 พันล้านบาท แต่ยืนยันว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรเคยได้ก็ยิ่งเหมือนเดิม และอาจจะได้มากกว่าเดิม

“วันนี้รัฐบาลกำลังตัดสินใจคนทั้งประเทศใส่ ต้องตัดให้พอดีตัว ช่วงตัดเสื้อที่ผ่านมามาตัดเสื้อให้แต่พอใส่แล้วรัดตัว เพราะเอาผ้าไปทำอย่างอื่น แต่สิ่งที่ผมพูดมาไม่ได้เกิดในระยะเวลานั้นนั้น ไม่เหมือนการไปหาเสียง บอกว่าจะทำโน่นทำนี่ให้เป็นนายกฯ พูดไปหลายเรื่องก็เหนื่อย เป็นนายกฯพูดทั้งวัน แต่ยังไม่รู้เพลงผู้สาวขาละ หนุ่มๆ คงชอบกัน แต่สาวๆ คงไม่ชอบ ผมไม่ได้ว่าอะไรใคร เป็นเรื่องของสังคมแต่อย่าให้เลยเถิด ผมขอพูดแค่นี้ เพราะแต่จะอะไรไม่ได้เลย โคนว่ทั้งหมด ส่วนเรื่องของ 4 คำถามได้ไปตอบ 4 คำถามกันแล้วหรือยัง ขอให้ไปตอบกันหน่อย ไม่เสียสตรงค์ไปตอบเขียนให้กำลังใจผมหน่อย ผมไม่ได้บังคับ แต่รำคาญพวกที่บอกว่าไม่มีใครสนใจมาตอบคำถามผมหรอก ผมละเกลียดจริงๆ” นายกฯกล่าว

## เลี้ยงจัดเดินสายถกกรม.สัญจร

ต่อมาที่สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กรม.สัญจรว่า คิดเอาไว้ เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจ ไม่ได้ไปหาเสียง ไปกันทั้ง กรม. ให้เจอและได้พูดคุยกัน พร้อมเยี่ยมประชาชน อย่างน้อยไปให้ได้ใน 18 กลุ่มจังหวัดก็ยิ่งดี ไปเพื่อให้เห็นความตั้งใจของรัฐบาล ไม่ใช่มองแต่เรื่องการเมือง รัฐบาลชุดนี้ไม่มีการเมืองทั้งสิ้น ส่วนกรณีได้เล่าให้ท่านให้ที่ประชุม กรม.ฟังเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ท่านเห็นมาจากโซเชียล จึงอยากนำมาเล่าให้เห็นว่าระบบราชการเป็นอย่างไร แบ่งเป็นระดับบน และระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการทบทวนระบบในการทำงาน จากนั้นเวลา 16.10 น. นายฯพร้อมคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

## เพจดาวดินไวยทหาร-ตร.บุกบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจของ “ดาวดินสามัญชน” ในเฟซบุ๊กได้เผยแพร่ข้อความว่า “เวลาประมาณ 06.40 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ตำรวจและทหารประมาณ 30 นาย หนึ่งในนั้นคือ พ.ท.พิทักษ์พล ชูศรี หรือ เสธ.พิท บุกเข้าไปในบ้านดาวดิน พร้อมทั้งนำเอกสารบางอย่างออกจากบ้านดาวดินโดยที่ไม่มีการยินยอม เมื่อซักถามว่าเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจอะไรก็ได้ชี้ไปที่ เสธ.พิท หลังจากนั้นเวลาประมาณ 07.25 น. ทหารและตำรวจได้ทยอยกลับพร้อมให้เหตุผลว่า ‘นายบอกว่าจะไปกวนน้องเขา’ และเมื่อขอลูกเอกสารก็ไม่ให้ดูว่าเอกสารที่เอาไปคืออะไรพร้อมทั้งไม่ให้ดูหมายที่เขียนว่ามีข้อความอย่างไร คาดว่าต้นเหตุของการบุกค้นมาจากการที่ พล.อ.ประยุทธ์จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

## เสธ.พิทนำทีม-ไวยไม่มีหมายค้น

ในเพจเดียวกันยังมีการเผยแพร่คลิปไลฟ์สด ตั้งชื่อว่า “ใครไม่รู้มาเยี่ยมที่บ้านดาวดิน” ขณะที่เจ้าหน้าที่บุกเข้ามาในบ้าน รวมเป็นเวลา 23.26 วินาที เหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ นำโดย พ.ท.พิทักษ์พล ชูศรี หรือ เสธ.พิท หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ มณฑลทหารบกที่ 23 และ พ.ต.อ.จำลอง สุวลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า 20 นาย รวมกับทหารจำนวนหนึ่ง เดินทางไปยังบ้านของกลุ่มดาวดิน ภายในหมู่บ้านโคกส้มโบ อ.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น อยู่ติดกับรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอ้างกับคนในบ้านเป็นนักศึกษา และเด็กกิจกรรมจำนวนหนึ่งที่ต่างต้องตื่นขึ้นมาว่าขอเข้าตรวจค้น ทำให้คนในบ้านแสดงความไม่พอใจเพราะเป็นการอ้างขอเข้าตรวจค้นโดยไม่มีหมายศาลใดๆ ทั้งสิ้น

เนื้อหาในไลฟ์สด ผู้ถ่ายคลิปและคนในบ้านพยายามถามเจ้าหน้าที่ว่า เข้ามาทำไม ไม่มีการขออนุญาต จากนั้นมีการถ่ายคลิปไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งกำลังเขียนบันทึกการตรวจค้นบนกระดาษขนาดเอ 4 พร้อมกับมีเสียงพูดออกมาตลอดเวลาว่า “เข้ามาค้นแบบไม่มีหมายค้น” โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอยู่ในบ้านจำนวนนับสิบคนและยืนอยู่นอกบ้านอีกจำนวนหนึ่ง

มีเสียงพูดในระหว่างไลฟ์สดด้วยว่า “ผมตื่นขึ้นมา ก็มีคนเข้ามาบ้านเป็นสิบคน ผมไล่ไปแล้ว เขาไม่ยอมออกทั้งทหารและตำรวจแบบนี้เรียกบุกหรือเปล่า”

## ผกก.ขอนแก่นชี้ไปผูกป้ายผ้า

จากนั้นมีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวไปที่ พ.ท.พิทักษ์พล หรือ เสธ.พิท และ พ.ต.อ.จำลอง ที่เดินไปเดินมาภายในบ้านและนอกบ้าน และมีนักศึกษาชายหนึ่งพูดขึ้นมาว่า “ต้องมีหมายค้นจากศาลไม่ใช่หรือ” ก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่คนหนึ่งชี้ไปที่ พ.ท.พิทักษ์พล หรือ เสธ.

(อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 10

## ‘ปู’ร้องไห้

พิท ว่าเป็นหมายค้น ทำให้นักกิจกรรมหญิงคนหนึ่งถามว่า “เสธ.พิทมีอำนาจทุกอย่าง ช่วยยืนยันด้วย” ก่อนที่นักกิจกรรมหญิงจะพูดออกมาว่า เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาภายในบ้านนั้น 1.เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.เข้ามาเพื่ออะไร 3.มีการเดินหอบของไปแล้วอ้างว่าเอาไปเป็นหลักฐาน ไม่รู้เลยว่าเหตุอะไรจึงเข้ามาในบ้านหลังนี้ เจ้าหน้าที่ที่มีประมาณ 20 คน ทั้งนี้ตลอดเนื้อหาคลิป กลุ่มดาวดินพยายามถามหาหมายค้นโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่มีการปะทะคารมใดๆ ทั้งสิ้น และตอนหนึ่ง พ.ท.พิทักษ์พล หรือ เสธ.พิท พูดขึ้นมาสั้นๆ และชี้ไปที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งว่า “ไม่ใช่ข้าโดยผม นำโดยคนนั้น”

ตอนท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เขียนหมายบันทึกการตรวจค้นเสร็จสิ้น ต่างทยอยเดินออกจากบ้านดาวดิน โดย พ.ต.อ.จำลอง สุวลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ได้กล่าวกับกลุ่มดาวดินด้วยว่า “รู้ว่าพวกคุณไปผูกป้ายผ้า มา ผมรู้ละ มีหลักฐานไปตามที่ต่างๆ ไปแขวนผ้า” ทำให้นักกิจกรรมพูดกลับว่า “หลักฐานคืออะไร ที่หาว่าไปผูกผ้ามา อย่าพูดมั่วๆ” ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดว่า “มีคำสั่งสำสุด นายบอกให้ถอนตัวอย่าไปกวนน้องเค้า” จากนั้นเจ้าหน้าที่ต่างเดินทางกลับท่ามกลางเสียงตะโกนต่อว่าของกลุ่มดาวดิน

## ทหารแจ้งใช้อำนาจคสช.ค้นได้

ที่ จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าตรวจบ้านของสมาชิกดาวดิน ตั้งอยู่ในถนนโคกส้มโบ ซอย 3 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงเอกสารการคัดค้านการแก้กฎหมาย พ.ร.บ.สุขภาพหรือบัตรทองเท่านั้น

พล.ต.อัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 กล่าวไว้ว่า วันนี้ นายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติภารกิจใน จ.ขอนแก่น ช่วงเช้าได้รับการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังเข้าตรวจค้นที่บ้านสมาชิกกลุ่มดาวดิน เนื่องจากการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ในช่วงค่ำวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา จากการตรวจสอบพบเอกสารความเคลื่อนไหวคัดค้านแก้กฎหมาย พ.ร.บ.บัตรทอง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอย่างอื่น การตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ หากสังเกตเห็นว่าจะมีเหตุการณ์ที่อาจเกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในพื้นที่ได้ จึงใช้อำนาจของ คสช.ในการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยการวิเคราะห้กลุ่มเป้าหมายที่มีการก่อความไม่สงบเรียบร้อย

“เมื่อครั้งที่นายฯลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จากการเฝ้าสังเกตการณ์ หากมีสิ่งผิดสังเกตไม่จำเป็นรูปแบบใด สามารถใช้อำนาจ คสช.เข้าตรวจค้นได้ เพื่อให้การเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของคณะผู้นำประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย” พล.ต.อัครเดชกล่าว

## ‘ปู’ทำบุญวัดสระเกษแก่นำฟรี

เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายฯ เดินทางเข้าทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 50 ที่วัดสระเกษ มีบรรดาอดีตรัฐมนตรี แกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) อดีต ส.ส. ทิมทาย และประชาชนเข้าร่วม อาทิ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล นายวราเทพ รัตนากร นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ นายสมคิด เชื้อคง ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช นพ.เชดชัย ดันดีศิริรินทร์ นายการุณ โสภกุล เดินทางมา มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.สำราญราษฎร์ คอยอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ ทันทีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์เดินทางมาถึงก็ได้ตรงไปปักต้นผ้าป่า จากนั้นจึงเดินขึ้นพระธาตุภูเขาทอง ระหว่างทางเดินขึ้นได้แวะตักน้ำดื่มสามครั้ง และตักน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล ต่อมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เข้าไปกราบสักการะองค์พระประธานประจำพระธาตุ น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เป็นผู้สร้างถวายไว้ ก่อนถวายผ้าป่าและสังฆทานแก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากนั้นขึ้นถวายผ้าห่มพระธาตุโดยได้เดินวนรอบพระธาตุ 3 รอบ

## วันเกิด50ปี-หลังน้ำตาให้สัมภาษณ์

น.ส.ยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์ว่า วันเกิดปีนี้คงใกล้เคียงเรื่องหนักหนาของชีวิตที่ต้องสร้างพลังใจให้เข้มแข็ง หลายครั้งยิ้มได้ แต่บางครั้งก็ไม่สามารถจะระงับความรู้สึกได้ ต้องขอโทษที่ทำให้เห็นน้ำตาในวันนี้ ได้พยายามอย่างเต็มที่เพราะไม่ต้องการให้ผู้อื่นเป็นห่วง แต่ก็เป็นเหตุสุดวิสัย อย่างไรก็ตามพยายามจะเข้มแข็ง และเชื่อว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ตนสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า เป็นห่วงบ้านเมืองและเชื่อว่าผู้อื่นก็เป็นห่วงบ้านเมืองเช่นกัน เพราะทุกคนรักประเทศไทยและอยากเห็นประเทศไทยมีความสุข ให้ทุกคนหันมามองหน้ากัน ไม่อยากเห็นบรรยากาศที่มีการต่อว่าหรือทำให้ทุกฝ่ายเกิดการแบ่งแยก ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้คุ้มครองคนไทยและประเทศไทยให้มีความรักและสามัคคี เป็นสิ่งที่อยากเห็น และสิ่งสำคัญอยากให้ทุกคนกินดีอยู่ดี มีกินมีใช้อย่างพอเพียง ทั้งหมดถือเป็นความฝันสูงสุด แต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด อย่างไรก็ตามถ้าหากทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันเชื่อว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้

## เชื่อจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวถึงแนวทางการต่อสู้คดีในโครงการรับจำนำข้าวว่า คาดหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรม เพราะทุกอย่างอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคดี สิ่งใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะร้องขอต่อศาล หวังว่าศาลจะเมตตาให้ความเป็นธรรม หากผู้ดำเนินนโยบายได้รับผลเช่นนี้ เชื่อว่าจะไม่มีใครกล้าดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน

“แต่ก็ไม่เป็นไร ในเมื่อดิฉันได้ดำเนินการทุกอย่างแล้ว ฉันทก็รู้ว่าฉันทำเพื่ออะไรสิ่งต่างๆ เหล่านั้นหวังว่าจะมีคนเข้าใจ มีคนเห็นใจและให้ความเป็นธรรมบ้าง ขอให้เห็นความตั้งใจของเรา อย่ามองแค่ปลายทาง อย่าเอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาตัดสินการกระทำในอดีตเลย เพราะบางครั้งสิ่งต่างๆ ได้เดินผ่านไปแล้ว” น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าว

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ไม่สามารถระบุได้ถึงผลการวินิจฉัยคดี แต่ก็พยายามเข้มแข็งตลอดเวลาถูกดำเนินคดี และนำพยานขึ้นสู่ศาลทุกนัด ความเข้มแข็งมีขีดจำกัด ถ้าใครเจอก็คงจะหนักหนาเหมือนกัน หวังว่าอีกไม่กี่นาทีที่เหลือจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้และคงได้รับความยุติธรรม

จากนั้นเวลา 11.30 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์เดินทางไปสักการะศาลหลักเมือง พร้อมจุดน้ำมันตะเกียงถวายพระประจำวันเกิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างให้สัมภาษณ์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ร้องไห้ตลอดเวลา โดยวันเกิดปีนี้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์ทอวยพรให้พันทุกข์พันโคกพร้อมส่งดอกไม้ให้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ด้วย

## ยืนยันไม่คิดหนีออกนอกประเทศ

ต่อมาเวลา 12.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ เดินทางมาที่โรงแรมเอสซีปาร์ค เพื่อร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด โดยมีครอบครัวญาติพี่น้อง บรรดาอดีตรัฐมนตรีแกนนำพรรคเพื่อไทย รวมถึงอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย อาทิ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ พี่สาว นายแพทย์ ชินวัตร พี่ชาย น.ส.แพทองธาร น.ส.พินทองทา ชินวัตร หลานสาว นายอนุสรณ์ อมรฉัตร สามี นายปลอดประสพ สุรัสวดี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกฯ นายชัยเกษม นิติสิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชชชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย เป็นต้น ร่วมกันจัดเลี้ยงให้

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามยืนยันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีการหลบหนีคดีออกนอกประเทศ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่าวันนี้ก็อยู่ที่นี้ ยืนยันสูงใจความจริง และหวังว่าสิ่งที่พิสูจน์ความจริงนี้จะทำให้ทุกอย่างรอดพ้นจากคดี เพราะเราก็เชื่อในความบริสุทธิ์ในการต่อสู้

## ‘วิษณุ’ยืนยันไม่ได้เร่งรัดยึดทรัพย์‘ปู’

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการยึดทรัพย์คดีจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการรายงานอะไรมาที่ตนเลย เมื่อถามถึงกรณีศาลฎีกาเหลือการไต่สวนพยาน 3 นัดสุดท้าย กระบวนการต่อไปศาลจะต้องพิพากษาเลยหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ตามกระบวนการแล้วก็ควรจะเป็นเช่นนั้น แต่จะใช้เวลาเท่าไรนั้นตนไม่ทราบ อาจจะรอให้แต่ละฝ่ายแถลงปิดคดีก็ได้ ส่วนเรื่องยึดทรัพย์นั้นตนยังไม่ทราบเรื่อง แต่เราไม่เคยไปเร่งรัดอะไรทั้งสิ้น

## บิกเจ็บบียำโรดแมปเลือกตั้งปี61

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการประชุมคสช.เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยและย่ำโรดแมปเลือกตั้งในปี 2561 ใช่หรือไม่ รองหัวหน้า คสช. กล่าวว่า ในที่ประชุม คสช.หารือเรื่องการออกมาตรา 44 และฟังผลจากทุกคนที่ทำงานมากกว่าโฆษก คสช.แถลงข่าวไปแล้ว เมื่อถามย่ำว่าโรดแมป คสช.ยังตั้งเป้าเลือกตั้งปี 2561 ใช่หรือไม่ พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า “แน่นอนๆ ยังเป็นไปตามโรดแมป ปี 2561 เลือกตั้งได้อยู่แล้ว สื่อมวลชนก็ต้องช่วยกันพูด เขียนให้ดีๆ อะไรที่ตรงๆ ก็ต้องพูดตรงๆ แต่ถ้าพูดไปเบี้ยวๆ น้ำก็ขุ่นสี น้ำใสอยู่อย่าไปทำให้มันขุ่นปี 61 เลือกได้อยู่แล้ว ก็เลือกเพื่อจะได้ให้คนอื่นเขาเข้ามาทำงาน”

เมื่อถามว่า ยังเดินทางตรงไปโดยที่สี่แยกไมเจอบายขับออกไปทางอื่นใช่หรือไม่ พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวว่า “ไอ้เรานั้นบอกทางตรง แต่ก็ยอมรับว่ามีคนที่มาเปลี่ยนป้าย หันป้าย แล้วเราจะไปเลี้ยวตามท่าไม้ เรายังคงเดินทางตรงไปข้างหน้า”

## ‘มาร์ค’ยืนยันไพรมารีปัญหาเยอะ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีการสรรหาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ด้วยระบบไพรมารี 1 ทั่วประเทศตามร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่า ก่อนจะมีปฏิวัติเคยทดลองในบางจังหวัดมาแล้ว ขณะนั้นสมาชิกยังไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงพรรค ผลปรากฏว่ามีคนเลือกตั้งหลักร้อยไม่ได้ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมหรือกลั่นกรองผู้สมัครได้ดีขึ้น ยกตัวอย่างในจังหวัดระนองมีเขตเลือกตั้งเดียว เพราะ ปชป.ไม่มีสาขาอยู่ และจะส่ง ส.ส.ระนองคราวหน้า ก็ต้องไปตั้งสาขา หาสมาชิกมา 500 คน จ่ายเงินร้อยบาท หรือไม่จำเป็นต้องไปตั้งตัวแทนประจำจังหวัด ต้องไปหาสมาชิกมาร้อยคน เมื่อ ปชป.จะจัดการลงคะแนนไพรมารีสาขา หรือตัวแทนในเมืองจังหวัดระนอง วันนั้นจะไปลงคะแนนต้องไปที่อำเภอเมือง ถามว่าอำเภออื่นๆ ในจังหวัดระนอง คนจะพร้อมเสียค่ารถไปหรือไม่ แล้วออกเงินค่ารถให้ก็คงไม่ได้ใช่หรือไม่ ก็เป็นปัญหาอีก ทราบว่าคนเขียนกฎหมายมีความตั้งใจดี แต่ไม่มีประสบการณ์



## ทำไปให้สุด-สกัดคนนอกเข้า

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า สำหรับกติกาสรรหาตัวผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ นั้น ยังเป็นเรื่องยาก เพราะได้กำหนดให้ 1 คน สามารถเลือกได้ 15 คน แค่นี้เฉพาะผู้บริหารหลักของพรรคก็เกิน 15 คนแล้ว อีกทั้งผู้สมัครมาจากจังหวัดใหญ่จะได้เปรียบคนมาจากจังหวัดเล็กหรือไม่ ผู้เขียนกฎหมายอาจไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม หลักของการมี ส.ส.บัญชีรายชื่อ คือจะได้มีการเมืองหน้าใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่มีความสามารถในพื้นที่ แต่วันนี้ผู้ที่จะเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก็คือคนต้องสามารถไปหาเสียงกับสมาชิกได้ สวนทางกับความตั้งใจแต่ต้นและถ้า

ผมอยากจะบอกว่า จริงๆ ถ้าเกิดจะไปแนวทางแบบนี้ ทำไม่ไปให้สุด ก็เลิก ส.ส.บัญชีรายชื่อเลย ให้ทุกคนไปอยู่กับเขต แล้วก็ทำแบบสากลเลยดีหรือไม่

## พลังชลชี้ไพรมารีเอื้อพรรคใหญ่

นายสุระ เตชะทัต โฆษกพรรคพลังชลกล่าวว่า ปัญหาของระบบไพรมารีโหวตจะกระทบกับพรรคขนาดเล็กหรือพรรคการเมืองดั้งเดิม เนื่องจากไม่สามารถจัดตั้งสาขาของพรรคได้ในทุกพื้นที่ ทำให้ไม่มีตัวแทนพรรคในการคัดเลือกผู้สมัคร สุดท้ายจะส่งผู้สมัครได้เพียงไม่กี่เขต โอกาสได้ ส.ส.ก็น้อยลง ต่างจากพรรคการเมืองใหญ่ที่มีสาขาและมวลชนสนับสนุนอยู่แล้ว

## กรธ.ถกกต.-ยื่นใช้ร่างแรก

ที่รัฐสภา นายบรรณรักษ์ ลิ้มเสนา โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงผลการหารือร่วมกับนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีการปรับแก้กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง ให้ใช้ระบบไพรมารีโหวตของ สนช. ว่าตัวแทนของสำนักงาน กกต.ระบุว่า แม้ยังไม่ได้รับร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์จาก สนช. แต่ในขั้นตอนนี้ไม่เห็นปัญหาของระบบไพรมารีโหวต ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และ กกต.สามารถปฏิบัติตามได้ เพราะไพรมารีโหวตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเลือกตั้ง ย่อมอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กกต. ในการควบคุม ตรวจสอบ ให้ใบเหลืองใบแดง ตัวแทนจาก กกต.ก็ยอมรับว่าแม้ในกฎหมายพรรคการเมืองจะไม่กำหนดชัดให้ กกต.มีอำนาจ แต่จากเนื้อหาที่ สนช.ปรับแก้ก็สามารถดำเนินการได้ หากเขียนให้ชัดก็จะดีกว่า

นายบรรณรักษ์กล่าวว่า ด้าน กรธ.ยังคงสงสัยว่า กกต.มีอำนาจดังกล่าวหรือไม่ เพราะกฎหมายพรรคการเมืองของ สนช.ไม่ได้กำหนดไว้ หากเกิดปัญหาในขั้นตอนไพรมารีโหวต พรรคการเมืองจะทำอย่างไร รัฐธรรมนูญกำหนดชัดว่าไม่สามารถแก้ไขได้ กรธ.เห็นว่าระบบไพรมารีโหวตควรเป็นเรื่องภายในพรรคการเมือง ตามร่างแรกที่ กรธ.เสนอให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น สิ่งที่น่าห่วงคือการกำหนดเขตเลือกตั้ง จะต้องดูจำนวนประชากรแต่ละพื้นที่ ก่อนประกาศจำนวนเขตในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง จึงเห็นว่าไพรมารีโหวตอาจเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ส่วน กรธ.จะมีความเห็นแย้งเพื่อตั้ง กมธ.ร่วมระหว่าง สนช. กรธ. และ กกต. หรือไม่นั้น กรธ.ต้องพิจารณากันอีกครั้ง



**ครบ 50 ปี** - น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทาง  
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 50 ที่วัดสระเกศ พร้อมกับหลังน้ำตา  
ขณะให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาอุปสรรคที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ เมื่อวันที่  
21 มิถุนายน



**ทักษาย** - พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
กล่าวปาฐกถาพิเศษ “การ  
ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0  
ในภาคตะวันออกเฉียง  
เหนือ” โดยมีคณะอาจารย์  
และนักเรียนกว่า 2 พันคน  
ร่วมรับฟัง ณ ศูนย์ประชุม  
อเนกประสงค์กาญจนา  
ภิเษก ม.ขอนแก่น เมื่อวันที่  
21 มิถุนายน

Source :

ไทยรัฐ (น่าย)

Date :

22 ส.ย. 2560

Page :

10

No :

## หน.ศาลเยาวชนฯ

### ให้ความรู้กฎหมาย

นายสรวิต ลิมปริงยี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครสวรรค์ เปิดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2560 ที่โรงแรมพาราดิโซ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยนายพรชัย พรพสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่ และติดตามการพัฒนาความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

Source :

ข่าวหุ้น

Date : 22 มิ.ย. 2560

Page :

๒๙

No :

## PE จ่อชงบอร์ดจ่ายหนี้ 251 ล้าน

นางเพ็ญศรี เดชดิ่งเอง ผู้มีอำนาจรายงาน  
สารสนเทศ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์  
จำกัด (มหาชน) หรือ PE เปิดเผยว่า  
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  
3/2560 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 60 ได้มี  
การพิจารณาแนวทางต่างๆ ในการชำระ

หนี้ตามคำพิพากษาของศาลฎีกา จำนวน  
251,699,348.81 บาท ให้แก่ กรมสรรพากร  
โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณาหา  
แนวทางเพิ่มเติม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ  
พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งจะจัด  
ขึ้นวันที่ 4 ก.ค. 60 ■

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date :

22 มิ.ย. 2560

Page :

5

No :

# ดีเอสไอสั่งล็อกการเงิน 'วายแอลจี' สูญพ่นล.

ลูกค้าไวถูกหลอก  
เทรดทองคำออนไลน์

ดีเอสไอสั่งล็อกการเงินวายแอลจี หลังรีออคดี ลูกค้าร้องเรียนถูกหลอกซื้อขายทองคำออนไลน์ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทรับเสียหายวงเงินหมื่นเวียนต่อวันสะดุด 1 พันล้าน แรงที่แจงเคลียร์ปมปัญหาล่าสุดเปิดซื้อขายได้ปกติแล้ว ย้ำเดินทางธุรกิจด้วยความโปร่งใส มั่นใจกระบวนการยุติธรรม

จากการเฝ้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้สั่งระงับการเบิกถอนบัญชีของบริษัทวายแอลจี บูลเลียน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (YLG) ทุกบัญชี เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา กรณีที่มีนักลงทุนร้องเรียนเรื่องถูกหลอกซื้อขายทองคำออนไลน์เมื่อปี 2554

นางพวรรณ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลียน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด กล่าวว่า การถูกระงับเงินของบริษัทสร้างความเสียหายต่อบริษัททำให้เงินหมื่นเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทหายไป ซึ่งไม่ได้มีการชี้แจงล่วงหน้าให้บริษัททราบแต่อย่างใด

"เราถูกสั่งระงับการทำธุรกรรมทางบัญชี สร้างความเสียหายวันละกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งทางดีเอสไอไม่ได้บอกให้เราไปชี้แจง แต่ทางบริษัทเดินทางไปชี้แจงด้วยตนเองก่อน" นางพวรรณกล่าว

ทั้งนี้ ในความเป็นจริงแล้ว ลูกค้ากลุ่มนี้มีประมาณ 10 กว่าราย เป็นลูกค้าที่ได้ซื้อขายทองคำแท่งกับบริษัทประมาณปี 2554 และได้ทำการเปิดบัญชีและทำสัญญาซื้อขายทองคำแท่งกับบริษัท และรับทราบรายละเอียดของเงื่อนไขในการซื้อขาย การชำระราคา และส่งมอบทองคำแท่ง โดยการกำหนดราคาการซื้อขายทองคำแท่ง ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นผู้ตัดสินใจราคาเอง อ้างอิงราคาทองคำตลาดโลกในขณะนั้น ซึ่งราคาตลาดโลกมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา (Real time) ลูกค้ากลุ่มนี้มิได้กำไรจากการซื้อขายทองคำแท่งตลอดมา

ต่อมาช่วงต้นเดือนเม.ย. 2556 เกิดวิกฤติราคาทองคำในตลาดโลกลดลงอย่างมาก ทำให้ลูกค้าที่ทำการซื้อทองคำแท่งกับบริษัทฯ ในราคาที่สูงได้รับผลกระทบและเกิดผลขาดทุนจากภาวะการถดถอยดังกล่าว ซึ่งลูกค้าทุกรายรับทราบถึงวิกฤติ ยอมรับผลขาดทุน และได้ชำระหนี้แก่บริษัท ยกเว้นลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ยอมรับผลขาดทุนอีกทั้งได้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการฟ้องร้องลูกค้ากลุ่มนี้ เรียกค่าเสียหายจากการไม่ชำระราคา ซึ่งคดีส่วนใหญ่ศาลได้

พิจารณาพิพากษาให้บริษัทชนะคดี และมีการบังคับคดีบางส่วนแล้ว ยกเว้น บางคดีศาลพิพากษายกฟ้องเนื่องจาก ขาดพยานหลักฐานบางส่วนและคดีอยู่ ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โดยการวินิจฉัยคดีทั้งหมดของ ศาล ศาลได้พิจารณาแล้วว่าธุรกรรม การซื้อขายของบริษัทเป็นการซื้อขายแบบ ปกติและชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่การซื้อ ขายทองคำแห่งล่วงหน้า ไม่ใช่เป็นเรื่อง ของแชร์ลูกโซ่ และไม่ใช่เป็นการหลอกลวง หรือนื้อโกงลูกค้าแต่อย่างใด




พวงพรรณ นววัฒนทรัพย์

บริษัทได้ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมส่งมอบพยานหลักฐานต่อ ดีเอสไอเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นในกระบวนการ ยุติธรรม โดยในระหว่างการชี้แจง ลูกค้าของบริษัทยังสามารถดำเนิน ธุรกรรมได้ตามปกติ

สำหรับการดำเนินการซื้อขาย ทองคำแห่งระหว่างลูกค้ากับบริษัท ทุกครั้งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบชัดเจน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ทั้งการยืนยันการซื้อขายทางโทรศัพท์ การบันทึกแถบการสนทนา การยืนยัน คำสั่งซื้อขายระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกค้า ตลอดจนจะต้องได้รับการยินยอมจาก ลูกค้า ในการตัดเงิน หรือการโอนเงินเข้า บัญชีธนาคาร มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ ได้ทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข ธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่ได้ดำเนิน ธุรกิจในลักษณะแชร์ลูกโซ่

“บริษัทขอยืนยันว่า ได้ดำเนินธุรกิจ ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้จนบริษัท สามารถก้าวสู่ ความเป็นผู้นำด้านนำเข้าและส่งออก ทองคำแห่งของไทยมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงขอให้ความมั่นใจแก่กลุ่ม ลูกค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบการ ในแวดวงค้าทองคำที่มีชื่อเสียงมานาน ถึง 14 ปี”

	<b>MATICHON</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :                    มติชน		
Date :    22 มี.ย. 2560	Page :    10	No:    60216300

## ‘สมชาย’ยื่นขอแถลงปิดคดีด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ว่า ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ จะเป็นนัดสุดท้ายของการไต่สวนพยาน ตนเองได้ยื่นคำร้องต่อองค์คณะ ขอแถลงปิดสำนวนด้วยตนเองในวันดังกล่าว โดยจะชี้แจงสรุปคดีทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการไต่สวน จากนั้นศาลจะนัดวินิจฉัยคดีนี้ตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับคดีนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.เป็น

โจทก์ยื่นฟ้องนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นจำเลยที่ 1-4 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยองค์คณะผู้พิพากษาของศาล ได้ประทับรับฟ้องคดีนี้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และศาลได้ไต่สวนพยานนัดแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date :

22 ส.ย. 2560

Page :

10

No :

## ภาคประชาชนชง 'เซตซีโรกสม.'

ผู้จัดการรายวัน 360 - 86 องค์การประชาสังคม - 61 นักสิทธิมนุษยชน ยื่นจดเปิดผนึกถึง สนช.-กรธ. ชง 7 ข้อเสนอเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.กสม. ทั้งที่มา 7 กสม. อำนาจหน้าที่ หวังแก้ให้เกิดความสมบูรณ์ สอดคล้องหลักการปารีส ทำให้ไทยได้เลื่อนระดับ พร้อมหนุนข้อเสนอ เซตซีโรชุดปัจจุบัน

นายจตุรงค์ บุญยรัตนสุทร ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน เปิดเผยว่า องค์การภาคประชาสังคม 86 องค์การ และนักสิทธิมนุษยชน 61 ราย ได้ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึก ถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ใน 7 ประเด็น ด้วยหวังว่า เมื่อร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสนช. จะมีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากกว่าที่ กรธ.ยก ร่างส่งไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกติกาสากลที่ไทยให้การรับรองไว้ ซึ่งก็จะมีผลต่อการปรับอันดับสถานภาพด้านสิทธิมนุษยชนของไทย จากระดับบี เป็น เอ ในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ หนึ่งในข้อเสนอที่องค์กรภาคประชาสังคมเห็นด้วยกับ กรธ. คือ ควรมีการเซตซีโรกสม.ชุดปัจจุบัน เนื่องจากเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.กสม. ได้กำหนดกติกา องค์ประกอบกรธ.สรรหาใหม่ ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการปารีส ดังนั้น ก็ควรที่จะเริ่มกระบวนการสรรหา กสม.ใหม่ ไม่ใช่ให้ กสม.ชุดปัจจุบันที่มาจากองค์ประกอบเดิมอยู่จนครบวาระ

"ข้อเสนอในประเด็นนี้เราไม่ได้เสนอเพราะมองว่าในองค์กรกสม. มีปัญหาการทำงาน ใครดีไม่ดี เรามองข้ามไปแล้วว่าในเมื่อเราวางกติกาองค์ประกอบกรธ.สรรหาใหม่ ก็ควรที่จะเริ่มดำเนินการสรรหาตามกติกาใหม่เลย ไม่ใช่ต้องรอให้ชุดปัจจุบันอยู่ครบวาระ เหมือนอย่างที่ กสม.ชุดปัจจุบันมีความเห็น"

ทั้งนี้ 7 ประเด็น ตามที่ภาคประชาชนเสนอให้ปรับปรุงนั้น อาทิ คุณสมบัติของ กสม. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา หน้าที่และอำนาจในการเสนอเรื่องต่อศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาล รธน. ดุลยพินิจของ กสม. ใน การที่จะนำรายงานสถานการณ์สิทธิฯ ในประเทศ ที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม การกำหนด รั้วความลับของข้อมูลข่าวสารที่ต้องปกปิด เป็นต้น



Source : มติชน

Date : 22 มี.ย. 2560

Page : 4

No: 60216276

# เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ผู้พิพากษายุเอ็นคนแรกของไทย



ตามข่าว

**บ**อกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธรัฐ  
รัสเซีย ผู้สมัครในนามประเทศไทย  
ได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง  
ผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่าง  
ประเทศ จากรัฐภาคีอนุสัญญา  
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล  
ค.ศ.1982 ในการประชุมสมัยที่ 27  
ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ  
นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่  
ผ่านมา

เป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์  
และคนแรกจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ที่ได้ดำรง  
ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเล  
ระหว่างประเทศ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เกิด 2 กุมภาพันธ์  
2501

จบกฎหมายจากมหาวิทยาลัย  
เคมบริดจ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต

ไทยประจำสหพันธรัฐรัสเซีย อาร์เมเนีย  
เบลารุส มอลโดวา และอุซเบกิสถาน  
เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย  
ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย อธิปไตย  
องค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการ  
ต่างประเทศ และเคยเป็นสมาชิกคณะ  
กรรมการกฎหมายระหว่างประเทศของ  
สหประชาชาติ ระหว่าง ปี 2555-2559

เจน จัด  
เชี่ยวชาญเรื่อง  
กฎหมายทางทะเล  
เป็นกรรมการ  
พิจารณาเรื่องผล  
ประโยชน์ทาง  
ทะเล ระหว่าง  
ไทยและกัมพูชา  
อดีตที่ปรึกษา  
ด้านกฎหมายของ  
คณะกรรมการ  
เขตแดนร่วมไทย-  
กัมพูชา (เจบีซี) มาแล้ว

นั่งผู้พิพากษาศาลยูเอ็นด้านกฎหมาย  
ทะเล เป็นครั้งแรกของไทย

เป็นศาลกฎหมายทะเลระหว่าง  
ประเทศ ที่เป็นกลไกตุลาการอิสระของ  
สหประชาชาติ มีอำนาจตัดสินข้อพิพาท  
ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ  
ว่าด้วยกฎหมายทะเล

วาระดำรงตำแหน่ง 9 ปีระหว่าง 1  
ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2569



Source :

ไทยโพสต์

Date :

122 ส.ป. 2560 Page :

4

No :

## บทวิพากษ์ต่อร่าง พร.ป.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

**ร**ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ถูกวิจารณ์ว่า กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้ไม่เป็นองค์กรอิสระตามที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 247 (4) ซึ่งแจ้งและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม รายละเอียดต่างๆ ขององค์ประกอบ การสรรหา และอำนาจหน้าที่ ฯลฯ จะอยู่ที่การร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ทั้งหมด ดังนั้น เนื้อหาของร่าง พ.ร.ป.จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

เมื่อมีการร่าง พ.ร.ป.คณะกรรมการสิทธิฯ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีการรับฟังความเห็นน้อยมาก และไม่เปิดเผยเนื้อหา ร่าง พ.ร.ป.ต่อสาธารณะ แม้จะมีการเชิญบุคคลหลากหลายไปให้ความคิดเห็นบ้างในคณะอนุกรรมการร่างฯ แต่ก็ไม่ได้เปิดประเด็นต่อสาธารณะให้มีการถกเถียงอย่างจริงจัง ทั้งที่รัฐธรรมนูญ 2560 ในมาตรา 77 บัญญัติชัดเจนว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...”

ภาคประชาสังคมมีการส่งข้อเสนอ รวมทั้งขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) ข้าพเจ้าเองมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกับคณะอนุกรรมการร่างฯ เกือบสองชั่วโมง จากประสบการณ์เป็นกสม.ชุดแรก (ปี 44-52) ได้พยายามเสนอแนะหลายประเด็นตามเจตนารมณ์และปัญหาจากการทำงานที่ผ่านมา บนพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพในฐานะองค์กรอิสระที่ประชาชนคาดหวังและต่อสู้ให้ได้มาซึ่งองค์กรนี้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540

แต่ร่าง พ.ร.ป.กสม.ที่ปรากฏ มีกระแสข่าววิจารณ์เรื่อง “เซตซีโร” ให้ กสม.ชุดที่ 3 ชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งในบทเฉพาะกาลเป็นหลัก ทั้งที่ประเด็นสำคัญที่ควรต้องถกเถียงมากกว่าคือองค์ประกอบ การสรรหา และบทบาทหน้าที่ เพราะจะส่งผลกระทบยาวต่อการได้มาของ กสม. และบทบาทของ กสม.ต่อไป

ร่าง พ.ร.ป.นี้ก้าวหน้าบางประเด็น เช่น ให้การเรียกตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้พันหน่วยงานและเจ้า



4

สุวิไล

ผ.ศ.ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม  
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

หน้าที่รัฐด้วย จากเดิมผูกพันเฉพาะบุคคล โดยมีบทลงโทษด้วย

- มาตรา 35 ในการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการมีอำนาจ...

(1) ขอให้หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าว หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยคำ หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลใดไม่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการร้องขอ คณะกรรมการจะออกคำสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นดำเนินการดังกล่าวก็ได้

(2) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่เคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปนั้นมีได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม ให้เข้าไปได้เมื่อมีหมายของศาล... ฯลฯ

แต่ในภาพรวมของร่าง พ.ร.บ. กลับมีข้อจำกัดและมีอคติต่อ กสม. มากกว่า รัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งองค์ประกอบ การสรรหา ที่สำคัญด้านบทบาทหน้าที่ อันจะทำให้ กสม. ไม่สามารถแสดงศักยภาพการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามความ

คาดหวังของสังคมและประชาชน รวมทั้งหลักการปารีสได้ตามที่ควรจะเป็น

ข้าพเจ้ามีข้อเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนต่อสังคม ภาคประชาชน และหวังว่า กรธ. หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีการแก้ไขให้ดีขึ้น ที่สำคัญคือ

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ให้มีกรรมการ 7 คน พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา โดย "ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์" ซึ่งที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 เน้นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกสม. ทุกคนต้องมีประสบการณ์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งมีสิทธิมนุษยชนมีกว้างขวาง และต้องทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างกล้าหาญและเที่ยงธรรม

ปัญหาสำคัญคือร่าง พ.ร.บ. กำหนดองค์ประกอบ 7 คนที่ถูกแบ่งแยกแบบตายตัว ให้กรรมการมีประสบการณ์ 5 ด้าน ด้านละอย่างน้อย 1 คน แต่จะเกินด้านละ 2 คนมิได้ ซึ่งจะมีผลให้องค์ประกอบ กสม. ชุดต่อไปมีผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์เพียง 1-2 คน จาก 7 คนเท่านั้น และจะส่งผลกระทบต่อทิศทางและมติคณะกรรมการในการทำตามบทบาทหน้าที่อย่างยิ่งต่อไป โดยในมาตรา 8 กำหนดไว้ว่า กรรมการมี 5 ด้าน คือ

(1) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

(2) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี

(3) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(4) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี

(5) มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่ยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี...

2) คณะกรรมการสรรหาใน พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ถึงปัจจุบัน) มีกรรมการสรรหา 27 คน ยึดโยงกับภาคประชาสังคมหลากหลายกลุ่ม ขณะที่ข้อวิจารณ์รัฐธรรมนูญ 2550 ที่ถูกนำมาใช้ในการสรรหา กสม.ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 คือ จำกัดกรรมการสรรหาเหลือ 7 คน จากประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 1 คน ผู้ที่ถูกเลือกจากตุลาการศาลปกครองสูงสุด 1 คน ในที่สุจริตรัฐธรรมนูญ 2560 มีการแก้ไขบ้าง โดยกำหนดให้มีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนด้วย ในร่าง พ.ร.บ.จึงกำหนดให้มีกรรมการสรรหา 11 คน มาจากองค์กรเอกชนที่มาจัดแจ้งและเลือกกันเองเหลือ 3 คน แต่ยังคงประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมีข้อวิจารณ์มาต่อเนื่องคือ บทบาทศาลไม่ควรมาเกี่ยวข้องกับการสรรหาองค์กรอิสระ โดยเฉพาะ กสม. และไม่ควรมีผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน เพราะไม่มีความจำเป็น และในความขัดแย้งของสังคมปัจจุบัน กลุ่มวิชาชีพนี้มีโอกาสที่จะเป็นคู่กรณีในการละเมิดสิทธิหรือไม่เป็นธรรมต่อประชาชนอีกด้วย

- มาตรา 11 (1) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ  
(2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ  
(3) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ  
(4) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสามคน เป็นกรรมการ  
(5) ผู้แทนสภาทนายความหนึ่งคน ผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน และผู้แทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมการ  
(6) อาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาที่สอนหรือทำงานวิจัยหรือทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ซึ่งกรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) มีมติเลือกด้วยคะแนนเสียงสองในสาม หนึ่งคน เป็นกรรมการ
- 3) คุณสมบัติ การมีอคติต่อนักการเมืองทุกระดับ จนกำหนดเงื่อนไขมากเกินไป ดังในมาตรา 10 (18) และ (19) ว่า ด้วยลักษณะต้องห้าม ยิ่งการห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา ยิ่งมีนัยละเมิดสิทธิบุคคลอย่างยิ่ง ขณะที่การเป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของรัฐใดๆ สามารถลาออกเมื่อได้รับการสรรหาได้
- (18) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา  
(19) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา
- 4) อำนาจหน้าที่มีสามประเด็นที่จะมีปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. คือ
- (1) รัฐธรรมนูญ 2550 ให้ กสม.มีอำนาจหน้าที่ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องแทนผู้เสียหายต่อศาลยุติธรรม แต่ในร่าง พ.ร.บ.กลับจำกัดลงตามมาตรา 37
- มาตรา 37 ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญาและผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษได้โดยให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  - (2) การห้ามมิให้ กสม.รับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 39 (1) และ (3) โดยไม่เข้าใจสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดว่า
  - มาตรา 39 (1) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือ

เรื่องศาลมีคำพิพากษา คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว<sup>๖</sup> ซึ่งนับว่าถอยหลังกว่า พ.ร.บ.กสม.ปี 2542 อย่างมาก ที่บัญญัติว่า ถ้ามิใช่ประเด็นเดียวกันกับศาล สามารถตรวจสอบได้ ...ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐนำเรื่องเป็นคดีในศาลมาอ้างจำนวนมากเพื่อให้ กสม.ตรวจสอบ เช่น กรณีความรุนแรงในการปราบปรามการชุมนุมโดยสงบ การซ้อมทรมาน หรือใช้ความรุนแรงเกินเหตุในการจับกุม หรือทั้งหน่วยงานรัฐ หรือกลุ่มทุน เร่งรัดการฟ้องชาวบ้าน และนักสู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน สลารพัตคดี ...เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบมาตลอด แต่ กสม. วินิจฉัยจากกฎหมายปี 2542 ชัดเจนว่า กสม.สามารถตรวจสอบการละเมิดได้ ถ้าเป็นคนละประเด็นกับศาล

ร่างฯ ครั้งนี้ตัดข้อความสำคัญนี้ออกไป จะกระทบต่อประชาชนอย่างมาก และจะเปิดช่องให้ผู้ละเมิดใช้การฟ้องศาลมาเป็นเครื่องมือปิดกั้นการถูกตรวจสอบมากยิ่งขึ้น

- มาตรา 39 (3) เรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระอื่น หรือที่องค์กรอิสระอื่นรับไว้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระอื่นนั้นแล้ว...กรณีนี้น่าจะสืบเนื่องจากแนวคิดของ กรธ.ที่พยายามมาโดยตลอดจะควมรวม กสม.กับผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยอ้างว่างานซ้ำซ้อนกัน ทั้งที่มีคำอธิบายจากหลายฝ่ายมาต่อเนื่องจาก การตรวจสอบและวินิจฉัยของ กสม.เน้นมิติสิทธิมนุษยชน ที่กว้างกว่าความชอบด้วยกฎหมาย เน้นหลักของรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และควรให้เป็นดุลพินิจ และแนวทางการทำงานของ กสม.เอง

(3) การไม่เข้าใจเจตนารมณ์เรื่องการตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในฐานะองค์กรอิสระ จึงทำให้มีอคติและไม่เข้าใจบทบาทความสำคัญของคณะอนุกรรมการ ที่เป็นอาสาสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ ผู้ช่วยเหลือที่สำคัญแก่ กสม. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีมิติหลากหลายกว้างขวาง เจ้าหน้าที่ของ กสม.ไม่อาจทำหน้าที่ได้เพียงพอและเข้าใจได้ทุกมิติ รวมทั้งมิใช่บทบาทการจ้างสถาบันการศึกษาหรือบุคคลมาศึกษา เพราะ กสม.มิใช่สถาบันการศึกษาหรือวิจัย กสม.มีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง การลงพื้นที่ การประชุมหารือแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับต่างๆ บางเรื่องเผชิญกับปัญหาจากกฎหมายล้าหลัง รัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐที่อาจเอื้อต่อกลุ่มทุนหรือหน่วยงานของรัฐมากเกินไป หรือเจ้าหน้าที่รัฐอาจเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่เป็นธรรมต่อประชาชนเสียเอง ฯลฯ อคติ

ที่มีต่อการตั้งคณะอนุกรรมการตามมาตรา 29 จึงเป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อบทบาทการทำงานของ กสม.ต่อไป

...มาตรา 29 ในกรณีที่จำเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใด คณะกรรมการจะขอให้สำนักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญดำเนินการในเรื่องนั้นได้ตามที่จำเป็น หรือในกรณีที่ไม้อาจหลีกเลี่ยงได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง คณะกรรมการต้องกำหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน

(4) จากมาตราที่มีปัญหาว่าจะกระทบต่อความเป็นอิสระของ กสม.ในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 247 (4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม มาบัญญัติขยายความเพิ่มตามมาตรา 44 ร่าง พ.ร.บ. โดยให้บันทึกในรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปีที่ต้องรายงานต่อรัฐสภาด้วย

มาตรา 44 เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการว่ามีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม คณะกรรมการต้อง

ตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดทำรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้นโดยไม่ชักช้าเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และให้สรุปไว้ในรายงานตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง ด้วย

(5) การบัญญัติที่จะก่อให้เกิดการตีความ หรือจำกัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกินขอบเขต โดยเฉพาะในมาตรา 46 ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูล...“ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจหรือตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล” เพราะข้อมูลข่าวสารที่มีการตรวจสอบมีหลายลักษณะ และควรเป็นข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบคู่ขนานจากสังคมและสื่อ ควรต้องให้อำนาจ กสม.กำหนดชั้นความลับด้วยตนเองในฐานะเป็นองค์กรอิสระที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้ว

(6) ความไม่เข้าใจและอคติต่อสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ 60 กำหนดในมาตรา 247 วรรคท้ายว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ กสม. ต้องคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทย และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสำคัญด้วย” แต่ร่าง พ.ร.บ. มาตรา 25 กำหนดตามรัฐธรรมนูญ แล้วยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมไปอีกคือ “ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง กรรมการจะเข้ารับการศึกษาศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใดๆ มิได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตร หรือโครงการที่คณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับกรรมการ และในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและบริบทของสังคมไทยเป็นสำคัญด้วย”

5) การถอยหลังเข้าคลองในการกำหนดให้สำนักงาน กสม. เป็นส่วนราชการ จากที่รัฐธรรมนูญ 2550 กำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ที่เปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาโครงสร้างสำนักงาน บุคลากร และระเบียบต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้กำหนดใดๆ ไว้ ให้ร่าง พ.ร.บ.สามารถกำหนดได้เอง ขณะที่ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีการพัฒนาไปมากมาย ยิ่งภารกิจส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนปัจจุบัน ยิ่งไม่ควรกำหนดให้เป็นส่วนราชการ

ข้อเสนอเหล่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทบทวนพิจารณาของ กรธ. คณะรัฐมนตรี และ สนช. รวมทั้งต่อภาคประชาสังคมที่ต่อสู้ผลักดันให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540

20 ปีผ่านไป เราควรได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ และองค์การสหประชาชาติมากยิ่งขึ้น มิใช่ถอยหลังจากเดิม.



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
National Human Rights Commission of Thailand